

Số: 279/BC-HĐND

TP. Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐND thành phố Hà Tĩnh - khóa XXI ban hành trong năm 2022 và kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021; 2022

Thực hiện Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND thành phố về chương trình giám sát của HĐND năm 2023. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành khảo sát tại 15 đơn vị theo Kế hoạch số 259/KH-HĐND ngày 13/02/2023 với kết quả như sau:

I. Nội dung khảo sát

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2022; tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, xã đã được HĐND thành phố phân bổ vốn trong năm 2021, 2022. Tập trung các nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 “về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025”.

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 “V/v quy định tạm thời một số cơ chế hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh” (báo cáo kết quả cụ thể nội dung thực hiện tại điều 7, điều 8 của nghị quyết”.

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 “Ban hành một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025”.

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 “Về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023”

- Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 “Về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021” (báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch vốn)

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 “Về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022” (báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch vốn)

2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo của cấp ủy, văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành năm 2022 và kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021; 2022 tại địa phương, đơn vị;

3. Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp thứ X Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023.

4. Kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết.

1. Đối với UBND thành phố.

Sau kỳ họp thứ 5 (28/12/2021) đến cuối năm 2022, HĐND thành phố đã ban hành 30 nghị quyết với 5 kỳ họp. UBND thành phố đã kịp thời triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực thông qua chương trình công tác, khung kế hoạch, các quyết định giao chỉ tiêu; phân công nhiệm vụ cụ thể về lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị. Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND thành phố và yêu cầu nhiệm vụ năm 2023, UBND thành phố đã sớm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm, đề ra các giải pháp chủ yếu về phát triển KT-XH, QP-AN. Đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ như: (*Giao chỉ tiêu thu - chi ngân sách, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán; ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, công tác tuyển giao quân*)...

2. Đối với các phường, xã:

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch của UBND thành phố, các phường, xã đã xây dựng bộ chỉ tiêu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và ban hành kết luận của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN, nghị quyết HĐND về phát triển KT-XH, QP-AN, thu chi ngân sách gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, cơ chế chính sách do HĐND thành phố đã ban hành. Nhìn chung, các đơn vị đã lồng ghép triển khai tốt các nghị quyết của HĐND thành phố, HĐND xã, phường và tuyên truyền đến tận người dân với nhiều hình thức phù hợp như (*niêm yết nội dung nghị quyết tại bảng tin, phát trên hệ thống truyền thanh, hội nghị, họp dân*)...đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu xây dựng khung chương trình công tác và triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Qua khảo sát, nhận thấy cơ bản khung triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác của các đơn vị đã thể hiện rõ sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, xác định thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Một số phường, xã xây dựng khung chương trình thực hiện đầy đủ cụ thể, có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể như: (*Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Quý*). Một số đơn vị từ đầu năm đến nay đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như: (*Phường Thạch Linh; Bắc Hà, Thạch Quý, Hà Huy Tập*...). Một số đơn vị chuẩn bị báo cáo phục vụ khảo sát tốt như (*Phường Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Du*); thành phần tham gia đầy đủ như (*xã Thạch Hạ, Thạch Trung*).

Tuy nhiên còn có đơn vị xây dựng khung chương trình công tác còn biểu hiện sơ sài, thiếu danh mục đầu việc và một số nhiệm vụ thiếu rõ ràng, cụ thể.

III. Kết quả:

1. Kết quả thực hiện nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

15/15 đơn vị đều làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết. Thực hiện hướng dẫn số 2702 ngày 11/11/2022 của UBND thành phố về thực hiện nghị quyết 36, đến thời điểm khảo sát các đơn vị đã tiến hành trồng cây xanh trên địa bàn phường, xã với: **32.670** cây xanh các loại. (Đơn vị trồng cây nhiều thuộc khối xã là Thạch Hạ: **11.383** cây, trồng ít là xã Thạch Hưng: **844** cây; trồng nhiều thuộc khối phường là phường Nguyễn Du: **3.576** cây, trồng ít là phường Trần Phú: **60** cây). cây xanh trồng tại các đơn vị chủ yếu được UBND thành phố cấp, việc thực hiện xã hội hóa cây xanh đạt thấp (chỉ có 2 đơn vị báo cáo là phường Văn Yên, Đại Nài)

Đến nay các đơn vị đang làm hồ sơ để hưởng cơ chế hỗ trợ theo nghị quyết tại mục 1 điều 4 (nguyên nhân chậm là do ban hành hướng dẫn thực hiện muộn, hướng dẫn ban hành ngày 11/11/2022)

2. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về quy định tạm thời một số cơ chế hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh (nội dung thực hiện điều 7, điều 8)

Ngày 11/10/2022 UBND thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 2419 về thực hiện nghị quyết số 38. Theo đó nội dung “*thực hiện điều 7 về hỗ trợ giáo viên có trẻ học hòa nhập, điều 8 về hỗ trợ ăn bán trú sẽ được chi trả lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11 và lần 2 được chi trả vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm*”. Với tổng số giáo viên lớp có học sinh khuyết tật là 77 (trong đó THCS: 30; TH: 41; MN:6); Học sinh nghèo hỗ trợ ăn bán trú là 122 (trong đó TH: 63; MN: 59 cháu). Trường TH, MN Thạch Bình không bán trú, TH Hà Huy Tập chưa tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên đến thời điểm khảo sát thì toàn thành phố chưa có đối tượng nào được hưởng theo cơ chế của HĐND thành phố.

3. Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Các phường, xã đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời theo chỉ đạo của UBND thành phố. Nhiều đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.... tại các xã, phường được quan tâm chỉ đạo. Các công trình chuyển tiếp đã được triển khai thực hiện, một số đơn vị đã chủ động khảo sát, lập hồ sơ phê duyệt xây dựng công trình mục tiêu năm 2023 (Thạch Hạ, Thạch Bình).

- Công tác chỉnh trang đô thị được UBND thành phố, UBND các phường, xã quan tâm thực hiện nhất là trong dịp tết; hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố, duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp phục vụ nhân dân được triển khai đồng bộ,

kip thời. Các đợt ra quân đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đạt kết quả cao.

- Về sản xuất Nông nghiệp: Các đơn vị đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2023. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, công tác kiểm tra giết mổ gia súc gia cầm được quan tâm.

- Tài nguyên môi trường: Việc tập trung chỉ đạo thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có sự quan tâm, nhưng chưa có kết quả cụ thể. Thực hiện giai đoạn 3 về thu giá dịch vụ tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND thành phố kết quả chưa đồng đều ở các phường, xã.

- Về Văn hoá xã hội: Các đơn vị đã có sự quan tâm nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn; tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, mừng thọ, ra quân trồng cây, các chính sách xã hội, bảo trợ, các hoạt động VH TT, triển khai tốt công tác tuyên truyền... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

- Về Quốc phòng- An ninh: Các địa phương đã quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra canh gác, giữ vững ổn định tình hình, làm tốt công tác giao quân, chuẩn bị huấn luyện quân sự cho các lực lượng kịp thời. Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (69/69) thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị đã trích ngân sách và huy động xã hội hóa kinh phí tặng quà cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ là 724 triệu đồng (*đơn vị nhiều nhất là Thạch Linh 19 triệu/ người; đơn vị thấp nhất là Thạch Hưng, Thạch Bình 5 triệu/người*).

- Công tác cải cách hành chính: Các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, đồng thời ban hành nhiều văn bản về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC - Hoạt động công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính..

- Công tác thu ngân sách: Được quan tâm triển khai thực hiện, cơ bản các xã, phường đã lập bộ thu thuế ngoài quốc doanh, rà soát bổ sung bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí... Một số đơn vị đã tiến hành họp Hội đồng tư vấn thuế và triển khai thực hiện kế hoạch thu, tuy nhiên kết quả không đồng đều ở các xã, phường.

Nhìn chung, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các phường, xã đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh năm 2023, công tác xây dựng kế hoạch, khung triển khai nhiệm vụ được quan tâm, một số chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 đã được triển khai thực hiện, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhân dân đồng tình ủng hộ.

4. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về ban hành một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

- Nghị quyết quy định có 5 cơ chế được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách. Tuy nhiên đến thời điểm khảo sát mới chỉ có 04 đơn vị xác định được nội dung công việc, đối tượng hưởng cơ chế gồm:

+ Thực hiện chuyển đổi số (**02 mô hình**) gồm: mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Liên Nhật (Thạch Hạ); hợp tác xã Bình Minh (Đông Môn).

+ Hỗ trợ xây dựng các dự án mục tiêu, trọng điểm, trọng tâm phù hợp với kế hoạch phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố (01 mô hình) gồm: dự án rau củ quả và dịch vụ tổng hợp (Thạch Hạ).

+ Hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng trưng bày, buôn bán sản phẩm sản xuất trên địa bàn chỉ có 01 đơn vị đang xây dựng hồ sơ (Thạch Hạ).

+ Hỗ trợ tích tụ tập trung ruộng đất (03 đơn vị gồm Thạch Hạ, Thạch Trung, Đại Nài).

- Có 06 đơn vị không có đối tượng hưởng cơ chế gồm (Hà Huy Tập, Trần Phú, Tân Giang, Nam Hà, Bắc Hà, Văn Yên).

- Có 05 đơn vị chỉ mới tuyên truyền, chưa xác định được đối tượng, loại hình hưởng cơ chế gồm (Thạch Linh, Thạch Hưng, Thạch Bình, Thạch Quý, Nguyễn Du).

5. Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023.

Trên cơ sở nghị quyết số 56, HĐND các phường, xã đã ban hành nghị quyết về thu chi ngân sách, đầu tư phát triển năm 2023. Kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Kết quả thu %	Kết quả chi %	Kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2023
1	Phường Đại Nài	1.100/14.170=7,4%	923/5.227=17,6%	Chuyển tiếp 01 công trình; 02/03 công trình mới được phê duyệt báo cáo KTKT
2	Xã Thạch Hưng	173 =6%	926=13,7%	
3	Phường Thạch Linh	3.906	886,3	
4	Phường Bắc Hà	4.500 =20%	998 =17%	Các công trình đầu tư đang trong giai đoạn làm hồ sơ
5	Phường Nguyễn Du	350 =11,8%	920=20,5%	Các công trình đầu tư đang trong giai đoạn làm hồ sơ
6	Phường Tân Giang	2.572 =20%	905=17%	Như trên
7	Phường Văn Yên	1.850	1.000	
8	Xã Thạch Bình	Đang triển khai		Các hạ tầng vướng mặt bằng; các công trình khác đang làm hồ sơ
9	Phường Trần Phú	Đang triển khai		Đang thẩm định hồ sơ thiết kế

TT	Đơn vị	Kết quả thu %	Kết quả chi %	Kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2023
10	Phường Hà Huy Tập	Đang triển khai		Các công trình đầu tư đang trong giai đoạn làm hồ sơ
11	Xã Đồng Môn	1.624=5,5%	1.382=17%	
12	Phường Thạch Quý	173=6%	926=13.7%	Công trình đường trung tiết quá chậm
13	Xã Thạch Trung	3.917	1.034	Đang làm hồ sơ
14	Xã Thạch Hạ	Đang triển khai		
15	Phường Nam Hà	2.564	1.140	
	Tổng	22.556	11.040	

6. Đối với nghị quyết 104 và 28/NQ-HĐND ngày 31/12/2020; ngày 28/12/2021 về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021; năm 2022.

Số thu ngân sách các đơn vị đạt cao, cụ thể: Xã Thạch Hạ đạt 232%; Thạch Trung đạt 221,6%; Nam Hà đạt 166%; Thạch Quý đạt 160,3%; Trần Phú đạt 135,6%.... tuy nhiên có một số đơn vị gặp khó khăn trong thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất như xã Đồng Môn đạt 2.370 triệu/15.000 triệu; Thạch Bình đạt 3.800 triệu/50.000 triệu... đã ảnh hưởng đến điều hành chi theo phân cấp điều tiết ngân sách.

- Đối với các dự án đầu tư: một số công trình dự án triển khai chậm, tiến độ không đảm bảo như:

- + Khu dân cư Đồng Rào, Đội giở; Tân Phú, Đồng Xay xã Thạch Trung.
- + Đường Trung Tiết; nhà văn Hóa Trung Lân phường Thạch Quý.
- + Đập ghem; bãi xử lý rác thải xã Đồng Môn. Có 3 hạ tầng quỹ đất tại xã đã thực hiện từ 2016 đến nay nhưng còn nợ 6,5 tỷ đồng gồm khu hạ tầng Hà Lê; Đội quang giai đoạn 2; Tiền Tiến.
- + Trường THCS Nam Hà; đường Võ Liêm Sơn kéo dài; Ngã tư đường Phan Đình Giót - Hà Huy Tập; ngã ba Nguyễn Biểu, phường Nam Hà.
- + Đường Phú Hào; Lê Duẩn phường Hà Huy Tập; *tình trạng các dự án hoàn thành chưa bàn giao đưa vào sử dụng thì đơn vị thi công đổ đất ngáng đường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, tạo dư luận không tốt.*
- + Khu chế tác đá; đường Đặng Văn Bá; trạm y tế Thạch Bình.
- + Đường Văn Miếu, đường Lê Hồng Phong; cải tạo trú sở phường Thạch Linh.
- + Đường Đặng Tất xã Thạch Hưng...

Quá trình khảo sát nhận thấy còn nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán kịp thời.

IV. Những hạn chế tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát đoàn đánh giá còn có một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Mặc dù UBND thành phố đã kịp thời ban hành khung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KTXH – QPAN năm 2023 (13 lĩnh vực với 161 đầu việc) cụ thể, chi tiết và đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều đổi mới, nhưng một số đơn vị phường, xã xây dựng khung chương trình công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 còn chung chung, chưa sát thực tế, không phản ánh hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; phân công nhiệm vụ chưa rõ...chưa quan tâm đến những vấn đề đột phá trong triển khai thực hiện chủ đề năm. (*phường Nam Hà chỉ xây dựng khung với 10 lĩnh vực và 48 đầu việc*)

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số phường, xã chưa được quan tâm đúng mức, chậm, công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách, các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết HĐND thiếu kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị chưa toàn diện, công tác tham mưu của cán bộ chuyên môn về quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế (*tài chính ngân sách, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, cơ chế chính sách*), còn thiếu đồng bộ nên dẫn đến nhiều vướng mắc, chậm trễ. (Văn Yên; Đồng Môn..)

- Công tác thu ngân sách ba tháng đầu năm chưa có sự tập trung chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền. Một số phường, xã chưa tổ chức họp hội đồng tư vấn thuế nên công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung bộ thuế, phí, lệ phí chưa kịp thời, thiếu các giải pháp cụ thể.

- Sự vào cuộc của UBMTTQ, các đoàn thể ở cơ sở thiếu quyết liệt, chưa rõ nét, chưa có nội dung cụ thể. Hoạt động phối kết hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh giữa UBND và UBMTTQ, các đoàn thể ở cơ sở hạn chế.

V. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đối với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành uỷ: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, bám sát, theo dõi tình hình và kết quả công tác của các Đơn vị để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị phường, xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT –XH, QP-AN.

2. Đối với UBND thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn quan tâm phối hợp với các phường, xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết số 36, 38,54/NQ-HĐND thành phố; Kịp thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình tồn đọng vướng mắc kéo dài nhiều năm trước, các dự án quỹ đất, dự án đường giao thông.

- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả thực hiện thu giá dịch vụ giai đoạn 3 của Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về thực hiện đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm

2020 và những năm tiếp theo gắn vai trò trách nhiệm người đứng đầu đối với UBND xã, phường trong thực hiện.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung đôn đốc và hướng dẫn các phường xã đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị. Sớm chỉ đạo các phòng chuyên môn tạo điều kiện hoàn thành hồ sơ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ theo các cơ chế tại nghị quyết số 36, 38,54/NQ-HĐND thành phố, tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo các phòng, ban rà soát, đánh giá hiệu quả, tác động của các cơ chế mà nghị quyết HĐND đã ban hành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để đề nghị HĐND điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ nếu thấy cần thiết.

3. Đối với xã, phường:

a. Đối với cấp ủy Đảng:

+ Cần tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ. Kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết HĐND các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền cơ chế chính sách đến tận nhân dân; quan tâm rà soát khung chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để điều hành phù hợp. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả Nghị quyết HĐND thành phố và đơn vị mình.

b. Đối với HĐND:

- Thực hiện chương trình giám sát theo nghị quyết HĐND thành phố, HĐND phường, xã theo quy định. Phối hợp với thường trực, các ban HĐND thành phố thực hiện giám sát các chuyên đề tại địa phương đầy đủ. Đôn đốc UBND trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị kịp thời.

- Quan tâm đến nội dung, thể thức ban hành nghị quyết kỳ họp theo quy định của luật,

c. Đối với UBND:

- Xây dựng khung chương trình công tác triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần quan tâm chủ đề năm để có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ phụ trách, cán bộ chuyên môn; tổ chức giao ban hàng tuần, hàng tháng để soát xét tiến độ thực hiện nhằm bổ sung điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cần lựa chọn theo thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời phối hợp tốt với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố để chia sẻ thông tin và kịp thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc ở cơ sở. Tăng cường mối quan hệ giữa UBND và UBMTTQ, các đoàn thể xã hội ở phường, xã để mọi hoạt động đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

+ Yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành hồ sơ XD CB, CTMT của địa phương để triển khai thực hiện trong quý II/2023. Tiếp tục làm tốt công tác huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng. Chỉ đạo triển khai

thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực.

+ Tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất và tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất để đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện và nhân rộng trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị tại địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố. Quan tâm công tác cải cách hành chính, tư pháp, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương...

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả khảo sát, Đoàn khảo sát Thường trực HĐND thành phố thông báo tới UBND, các phòng, ban thành phố, các phường, xã biết và tiếp tục triển khai thực hiện. Kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại, nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra./.

Nơi nhận:

- T² Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các thành viên đoàn khảo sát;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- TT HĐND; UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, VP.

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quý